

THÔNG BÁO KHẨN CẤP

## **Cư dân được mời đóng góp ý kiến vào Kế Hoạch Quản Lý Rừng Đô Thị đầu tiên của Brampton**

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 3 tháng 11 năm 2020) – Thành Phố Brampton đang xây dựng Kế Hoạch Quản Lý Rừng Đô Thị (UFMP) đầu tiên của thành phố và cư dân được mời đóng góp ý kiến để giúp phát triển chiến lược mới thông qua một cuộc khảo sát trực tuyến.

UFMP sẽ cung cấp cho Thành Phố định hướng chiến lược để tối đa hóa các dịch vụ sinh thái và lợi ích của rừng đô thị Brampton bằng cách xác định tầm nhìn và các hành động để duy trì và tăng cường rừng đô thị. Kế hoạch toàn diện này sẽ khai phá các cơ hội như: củng cố chính sách và khuôn khổ quy định hiện hành, mở rộng các chương trình thu hút cộng đồng, thực hiện quản lý rừng chủ động hơn, làm việc với các đối tác về việc hợp tác trồng cây và triển khai giám sát rừng đô thị.

Thành Phố đã bắt đầu làm việc với Urban Forest Innovations Inc. để phát triển UFMP vào tháng 12 năm 2019. UFMP dự kiến hoàn thành vào năm 2021.

Thành công của UFMP sẽ phụ thuộc một phần vào sự hỗ trợ của các đối tác và cộng đồng, và do đó Thành Phố đang tìm kiếm ý kiến đóng góp từ nhân viên Thành Phố, các tổ chức bên ngoài, cộng đồng Bản Địa địa phương, cư dân Brampton, Hội Đồng Thành Phố và các đối tác hiện có hoặc đối tác tiềm năng khác.

Cuộc khảo sát cộng đồng được cung cấp trực tuyến từ ngày 2 đến ngày 30 tháng 11 trên [www.brampton.ca/trees](http://www.brampton.ca/trees).

### **Cuộc Thi Ảnh Cây Xanh: Ngày 2 đến ngày 30 tháng 11**

Chúng tôi đang yêu cầu thanh thiếu niên Brampton chia sẻ tác phẩm nghệ thuật mô tả cây xanh của họ để có cơ hội giành được gói giải thưởng thân thiện với môi trường! Tất cả các hình thức nghệ thuật sẽ được đánh giá bao gồm ảnh chụp, tranh vẽ và tác phẩm điêu khắc. Bạn có thể nộp hình ảnh dự thi bằng cách đăng trên Twitter hoặc Facebook sử dụng #BramptonTrees và gắn thẻ @CityBrampton, hoặc bằng cách gửi ảnh qua email tới [BramptonGreenCity@brampton.ca](mailto:BramptonGreenCity@brampton.ca). Bài dự thi chiến thắng sẽ được đăng trên trang bìa của UFMP và trang web của Thành Phố. Để biết thêm thông tin, truy cập [www.brampton.ca/trees](http://www.brampton.ca/trees).

### **Thông Tin Cơ Bản**

Rừng đô thị của Brampton bao gồm tất cả các loại cây và môi trường phát triển của cây trên cả diện tích đất công và đất tư trong ranh giới của Thành Phố. Đây là cơ sở hạ tầng xanh quan trọng mang lại các lợi ích về môi trường, kinh tế và xã hội cho cộng đồng của chúng ta. Tuy nhiên, rừng đô thị cũng phải đối mặt với nhiều áp lực và thách thức bao gồm sự phát triển và tăng cường, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và sâu bệnh xâm hại. Trong những năm gần đây, Emerald Ash Borer và cơn bão băng năm 2013 đã làm hư hại nhiều cây xanh ở Brampton và đòi hỏi phải có sự đầu tư vào nhiều nỗ lực đổi mới khác nhau.

UFMP của Brampton sẽ cung cấp hướng dẫn chiến lược để quản lý tất cả các khía cạnh của các khu rừng đô thị trong Brampton, bao gồm một hướng tiếp cận toàn diện để đánh giá, duy trì, tăng trưởng và bảo vệ rừng đô thị của chúng ta, đồng thời thu hút cư dân và đối tác tham gia quản lý.

UFMP là một phần của Kế Hoạch Tổng Thể về Phát Triển Môi Trường Xanh của Brampton và là một trong những sáng kiến quan trọng nhằm giải quyết Kế Hoạch Giảm Thiểu Phát Thải và Năng Lượng Cộng Đồng (CEERP) và Tầm Nhìn năm 2040 của Brampton và mục tiêu trồng một triệu cây xanh ở Brampton chậm nhất đến năm 2040. Để biết thêm thông tin, truy cập [www.brampton.ca/trees](http://www.brampton.ca/trees).

### Trích dẫn

“Brampton là một Thành Phố Xanh và chúng tôi cam kết bảo vệ cây xanh, thực vật và không gian xanh của chúng ta. Rừng đô thị là một phần không thể thiếu trong cộng đồng của chúng ta và tôi khuyến khích tất cả cư dân phát biểu ý kiến của mình về tương lai của cây xanh, trong khi chúng tôi soạn thảo Kế Hoạch Quản Lý Rừng Đô Thị đầu tiên của Brampton.”

- *Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton*

“Chúng tôi tự hào khi xây dựng Kế Hoạch Quản Lý Rừng Đô Thị đầu tiên của mình trong khuôn khổ Kế Hoạch Tổng Thể về Phát Triển Môi Trường Xanh. Chiến lược mới này sẽ mang đến một khuôn khổ đầy đủ thông tin về cách chúng tôi quản lý rừng đô thị của Brampton, với ý kiến đóng góp từ các bên liên quan quan trọng từ Brampton và hơn thế nữa, để phục vụ cư dân một cách tốt nhất và làm gương cho các thành phố khác.”

- *Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành Phố Brampton*

“Kế Hoạch Quản Lý Rừng Đô Thị là một bước quan trọng trong việc bảo vệ cây xanh và tăng cường rừng đô thị của chúng ta. Việc lắng nghe ý kiến của cư dân là ưu tiên khi chúng tôi thực hiện kế hoạch này, phát triển các thực hành tốt nhất để duy trì, trồng và bảo vệ cây xanh trong thành phố thân thiện với môi trường của chúng ta.”

- *Charmaine Williams, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 7 & 8; Phó Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành Phố Brampton*

“Nhân viên thành phố tâm huyết trong việc đem tới các cơ hội gắn kết và thu hút các bên liên quan khi chúng tôi tiến tới thực hiện Kế Hoạch Quản Lý Rừng Đô Thị của Brampton. Các cam kết sắp tới của các bên liên quan và khảo sát cộng đồng là một cách tuyệt vời để cư dân tham gia vào sáng kiến xanh này khi chúng tôi nỗ lực hoàn thành kế hoạch vào năm 2021.”

- *David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton*

“Là một ủy ban do công dân lãnh đạo, cùng sự quan tâm đến sức khỏe và tính bền vững của môi trường tự nhiên, tôi rất vui khi chúng tôi được tham gia vào quá trình gắn kết. Ý kiến của cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định về môi trường, vì vậy tôi mong muốn được xem Kế Hoạch Quản Lý Rừng Đô Thị sẽ đặt ra và thực hiện những ưu tiên ngắn hạn và dài hạn nào.”

- *Preethi Anbalagan, Đồng Chủ Tịch, Ủy Ban Cố Vấn Môi Trường, Thành Phố Brampton*

-30-

**Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 doanh nghiệp.** Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi trên [Twitter](#), [Facebook](#), và [Instagram](#). Tìm hiểu thêm tại [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca).

**LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG**

Monika Duggal

Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông & Cộng Đồng

Truyền Thông Chiến Lược

Thành Phố Brampton

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)